

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 7 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15458

หน้า: 1 (ขวา), 8

Col.Inch: 129.68 Ad Value: 142,648

PRValue (x3): 427,944

คลิก: ชาว-ต้า

หัวข้อข่าว: สอท.หวั่นสิ้นนามิศก.กำลังซื้อทั่วโลกหวง'เอสเอ็มอี'เจ๊งจัสรรพสามิตฟื้นฟู5กลุ่ม...

สอท.หวั่นสิ้นนามิศก.
กำลังซื้อทั่วโลกหวง
หวั่น'เอสเอ็มอี'เจ๊ง
จัสรรพสามิตฟื้นฟู
5กลุ่มธุรกิจทำเงิน
กำลังซื้อในไทย-ทั่วโลกฮวบ
หวั่นเอสเอ็มอีไม่รอด ลุ้นเงินกู้
4 แสนล้านบาทช่วย
(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

สิ้นนามิศก.

สอท.หวั่นเกิดสิ้นนามิศเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19 ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้หารือเพื่อปรับยุทธศาสตร์ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวรองรับผลกระทบหลังโควิด-19 ที่จะเปลี่ยนแปลงหลายด้านพบว่า ความกังวลหลักยังคงกังวลเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ที่ไทยและโลกยังเผชิญกำลังซื้อที่ลดต่ำลง อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ไม่สามารถประกอบตัวเองให้อยู่รอดได้ อาจนำไปสู่สิ้นนามิศเศรษฐกิจในที่สุด

“แม้ไทยและหลายประเทศเริ่มคลายล็อกดาวน์ ทำให้กิจการส่วนใหญ่กลับมาเปิดดำเนินการได้ แต่เศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งไทยและโลก ยังคงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อที่ลดต่ำ และโควิด-19 ยังไม่รู้ว่า จะจบลงเมื่อใด ไทยเองพึ่งพึ่งการส่งออก และท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อาจทำให้ธุรกิจบางราย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี อาจต้องปิดกิจการ จะกระทบต่อเนื่องเป็นสิ้นนามิศเศรษฐกิจแต่จะรุนแรงระดับไหนต้องดูผลจากมาตรการรัฐในการดูแลและกระตุ้นเศรษฐกิจนับจากนี้” นายเกรียงไกรกล่าว

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ธุรกิจที่มีทุนสำรองมากพอ และธุรกิจที่เป็นไฮเทคเทคโนโลยี ดิจิทัล สุขภาพ การแพทย์ อาหาร จะมีโอกาสรอดสูง

ที่เหลือจะต้องปรับตัวให้เร็วเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง นโยบายของแต่ละประเทศที่เน้นพึ่งพาตนเองมากขึ้น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ดังนั้นมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พยายามจูงใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเร่งด่วน ทั้งการขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ยาวเป็น 2 ปี การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ การตลาด เทคโนโลยี

นายเกรียงไกรกล่าวว่า เดิมงบประมาณที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาทที่อยู่ในงบ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เป็นอีกหนึ่งความหวังของเอกชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ตอนนี้คงจะต้องติดตามใกล้ชิดเพราะมีโครงการมาขออนุมัติสนับสนุนสูงถึง 1.36 ล้านล้านบาท หลายฝ่ายจับตาการคัดเลือกโครงการ ซึ่งเอกชนหวังว่าจะเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลจริงลงสู่ท้องถิ่น และดำเนินการโปร่งใส ถ้างบดังกล่าวกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลต่ำ ย่อมไม่ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว

สะพัด'สุพันธุ'นั่งปช.อีกสมัย

นายเกรียงไกรกล่าวว่า วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ส.อ.ท.จะจัดประชุมใหญ่อำเภอประจำปี 2563 หลังจากต้องเลื่อนออกมาจากเดิมกำหนดไว้ 30 มีนาคม 2563 เพราะผลจากการระบาดของโควิด-19 วาระสำคัญของการประชุมคือการเลือกตั้งประธานส.อ.ท. เนื่องจากนายสุพันธุ มงคลลูธิ์ ส.อ.ท. คนที่ 16 ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี

ตั้งแต่ 2561-63 โดยทุกส่วนจะสนับสนุนนายสุพันธุให้เป็นที่ต่ออีกสมัยหนึ่ง เพื่อให้งานทั้งหมดที่วางไว้ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งช่วงในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้

'อุตสาหกรรม'เร่งสรรพสามิตเยียวยา

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่ออย่างแพร่หลายเป็นวงกว้าง รวมทั้งมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก สถานประกอบการจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวและถาวร กระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ การจ้างงาน ภาคการเกษตร และภาคการส่งออก ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน

“นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง สั่งการให้กรมสรรพสามิตเยียวยาฟื้นฟูและอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้” นายธนกรกล่าว

พุ่งเป้า5กลุ่มธุรกิจทำเงิน

นายธนกรกล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในบางสินค้าเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.รถยนต์ (ประเภทรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า) เพิ่มพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์นั่งสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จะช่วยกระตุ้นการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการจ้างงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยกำหนดให้เสียภาษีตามมูลค่า 2% จากเดิม 4% 2.เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารและสารอินทรีย์จากธรรมชาติของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นจาก 20% เป็น 10% เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม โดยคำนึงถึงนวัตกรรมในปัจจุบันและผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 3.สนับสนุนให้สถานบริการคงปริมาณการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้ออกงาน สถานบริการที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีปริมาณการจ้างงานเท่ากับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราตามมูลค่า 0% ของรายรับของบริการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวและบริการรวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว

อัดเต็มเพิ่มสภาพคล่อง-ลดภาระ

นายธนกรกล่าวว่า 4.ขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีปัจจุบันของนุหรีชีกาเร็ดและยาเส้นออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และเลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ของนุหรีชีกาเร็ดและยาเส้นออกไป โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและยาเส้นและเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและยาเส้นได้รับการเยียวยาจากปัญหาการขาดสภาพคล่องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และ 5.ขยายเวลาในการส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรจากเดิมภายใน 15 วัน และขยายได้อีก 15 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 30 วัน เปลี่ยนเป็นภายใน 30 วัน และขยายได้อีก 30 วัน รวมถึงขยายได้หากมีความจำเป็นอีก 60 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน

120 วัน และขยายเวลาในการส่งเอกสารหลักฐานจากเดิมภายใน 60 วัน และขยายได้อีก 60 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 120 วัน เปลี่ยนเป็นภายใน 90 วัน และขยายได้หากมีความจำเป็นอีก 60 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 150 วัน

วิจัยกรุงศรีคาดศก.ลบ10.3%

นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ไทยจะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศมากกว่า 1 เดือน และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ แต่มาตรการเฝ้าระวัง เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม การระงับการบินระหว่างประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ยัง

กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วิจัยกรุงศรีปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะหดตัว 10.3% ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียปี 2541 แต่เศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้นตัวและเติบโตที่ 2.9% ในปี 2564

แพร่ระบาดบีบเบิ้ลช่วยฟื้นปี'64

นายสมประวิณกล่าวว่า วิจัยกรุงศรีมองว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่พุ่งขึ้นเกิน 10 ล้านราย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งความเสี่ยงของการเกิดการระบาดรอบสองในหลายประเทศ อาจทำให้การบังคับใช้มาตรการห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศนานกว่าที่คาดไว้ จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างมาก ประเทศไทยพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวในสัดส่วนสูง จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่เปราะบางมากจากผลกระทบของโควิด-19 โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยในปีนี้จะลดลงถึง 83% แม้เปิดประเทศด้วยการท่องเที่ยวแบบจับคู่เดินทาง (แพร่ระบาด บีบเบิ้ล) แต่คาดว่าจะกลางปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังคงน้อยกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน

แรงงาน30%ได้รับผลกระทบ

นายสมประวิณกล่าวว่า การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางลบที่ส่งต่อไปยังภาคหลายส่วน อาจทำให้แรงงานในไทยประมาณ 80% ได้รับผลกระทบในช่วงที่มีการระบาดหนักของโควิด-19 จากเดิมคาดไว้ที่ 50% และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะคาดว่าจะยังมีแรงงานที่ได้รับผลกระทบประมาณ 30% จากเดิมคาดไว้ที่ 10% จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนและความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชน ทั้งนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 0.5% และการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินต่างๆ น่าจะ

ช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม หลังจากพ้นช่วงเวลาของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี คาดว่าหนี้สินของภาคธุรกิจและหนี้สินของภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างงานและภาคการเงินของประเทศ

แนวโน้มฟื้นตัวแบบตัวแอล

“การระบาดของโควิด-19 คาดจะลดให้เศรษฐกิจไทยหดตัว 10.3% แล้ว บัจจุบันเรื่องความล่าช้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาภัยแล้งจะส่งผลให้การเติบโตของจีดีพีลดลงอีก 1% และ 0.4% ตามลำดับ แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทยอยออกมา คาดว่า จะหนุนให้เศรษฐกิจโตได้ 1.7% นโยบายการเงินและการคลังที่ประกาศออกมาอาจไม่เพียงพอในการพยุงการถดถอยของเศรษฐกิจ และอาจไม่มากพอจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชน วิจัยกรุงศรีจึงมองว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแบบตัวยู (U-shaped Recovery) แต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการฟื้นตัวแบบตัวแอล (L-shaped Recovery) จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงและยาวนานเกินกว่าที่คาดไว้” นายสมประวิณกล่าว

แนะตั้งราชการมาร่วมทุกซ์

ว่าที่ร้อยเอกจิตรี ศิริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตอนนี้องค์กรเมืองจะเปลี่ยนคนทำงานไปอย่างไร ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการทำงาน เนื่องจากระบบราชการไม่ได้เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าขึ้น เหมือนกับภาคเอกชนต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผ่านการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้ามา ชำราชการไม่ได้ถูกลดเงินเดือนลง รัฐยังสามารถจ่ายเงินเดือนได้ตามปกติ เมื่อไม่มีความเดือดร้อนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การทำงานจึงดำเนินการไปตามเดิม เป็นระบบเดิมๆ ที่เคยทำตามกันมา

“ต้องยอมรับว่าการพูดเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ภาคเอกชนไม่ได้อยากเข้าไปยุ่ง แต่ต้องการทำงานร่วมกัน ในส่วนของข้อเสนอแนะที่มองว่าภาครัฐควรจะทำอะไรเพิ่มเติม จึงจะเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต่อมากกว่า หากประเมินตามสถานการณ์ในปัจจุบัน งานด้านการบริหารหรือเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่ทำแล้วเห็นผลช้า ไม่สามารถทำวันนี้แล้วเห็นผล

พรุ่งนี้ได้ ประกอบกับไทยพึ่งพาสัดส่วนรายได้

จากต่างประเทศสูงมาก ทั้งภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะงานในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานจำนวนมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ผลกระทบจึงกระแทกเข้ามาอย่างรุนแรง” ว่าที่ร้อยเอกจิตรีกล่าว

ว่าที่ร้อยเอกจิตรีกล่าวว่า การทำงานตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน มองว่าไม่ได้สอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านในครั้งเดียว หากประเมินตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ขณะนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่มีตัวอย่างในการดำเนินการ อาทิ ช่วงเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (โรคซาร์ล) มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากไม่เหมือนกัน แต่มีตัวอย่างการเคยเกิดโรคระบาดในลักษณะเดียวกันมาก่อน จึงสามารถคิดหาวิธีในการรับมือกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ เหมือนกรณีการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 (วิกฤตต้มยำกุ้ง) ช่วง 1-2 ปีแรกเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัว ซึ่งกว่าจะฟื้นกลับมาดีเหมือนช่วงก่อนเกิดวิกฤตใช้เวลากว่า 4 ปี ทำให้การเกิดโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้น การดำเนินการหลายเรื่อง จึงค่อนข้างล่าช้าและน่าเห็นใจอยู่

ปรับครม.ใครมาทำงานยาก

ว่าที่ร้อยเอกจิตรีกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการออกมาช่วยเหลือตามหลักสากล ไม่ได้แตกต่างจากที่ประเทศอื่นทำมากนัก ทั้งการแจกเงิน เพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 และการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ขณะนี้สิ่งที่น่าห่วงคือตัวเลขคนตกงานที่ผ่านมาก็ดกงานมากแล้ว หากเศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นได้ในเร็วๆ นี้ จะมีคนตกงานเพิ่มอีกมาก หากเป็นอย่างนั้น รัฐบาลต้องนำเงินออกมาเยียวยาคนกลุ่มคนเหล่านี้ก็ เมื่อถึงเวลานั้นรัฐบาลจะมีเงินเพียงพอหรือไม่ สถานการณ์ต่อจากนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ง่าย ความจริงแล้วทีมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างไรก็ตาม คนที่จะมาทำงานใหม่ต้องเจอสิ่งที่ยาก เนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องรับมือในปัจจุบัน เป็นความจริงที่ไม่เคยเกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ใหญ่มากต้องแก้ไข เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นกันทั้งโลก ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ไทยประเทศเดียวเท่านั้น

“ตอนนี้รัฐคลายล็อกดาวน์เกือบปกติแล้ว เกิดการเดินทางมากขึ้นของคนในประเทศเอง ก็เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น แต่ถามว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่ ต้องบอกว่าที่ผ่านมาไทยพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง

มาก เมื่อโควิด-19 เข้ามากระทบ ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเลยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จากปี 2562 ที่เข้ามากกว่า 40 ล้านคน คนไทยจึงต้องหันมาช่วยการใช้จ่าย ช่วยกันเดินทาง กระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศเพิ่มเติม แต่หากจะรอให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ ต้องรอให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวได้ เพราะการใช้จ่ายของคนไทยยังน้อยกว่าต่างชาติใช้จ่ายเมื่อเดินทางมาเที่ยวสูงมาก เนื่องจากรายได้ของต่างชาติมากกว่าไทยในสัดส่วนที่สูงกว่าจริงๆ" ว่าที่ร้อยเอกจิตรกล่าว

ฟื้นเร็วหรือช้าอยู่ที่วัคซีน

ว่าที่ร้อยเอกจิตรกล่าวว่า ต่อจากนี้จนถึงปี 2564 หากยังไม่เจอวัคซีนต้านไวรัส ทุกอย่างก็ยังไม่เดินหน้าไม่ได้ แม้จะเปิดประเทศกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ความปลอดภัยไม่ได้มีเท่าเดิม ทุกอย่างยังไม่ไปต่อได้ไม่สุด โดยเฉพาะการเข้ามาส่งผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ทุกอย่างที่วางแผนไว้คิดแผนไปหมด การเดินทางต้องไม่จ่ายอย่างที่คิด ซึ่งความเป็นจริงในตอนนี้คือ สถานการณ์มันไม่มีอะไรง่ายเลย หากจะปรับเปลี่ยนก็คงไม่มีใครขัดข้อง แต่หากปรับเข้ามาแล้วไม่มีความสามารถ หรือไม่เก่งจริงคงแย่ หากปรับมาแล้วเก่งจริง ฟังความคิดเห็นของหลายฝ่ายแล้วนำมาปรับกับแผนการทำงาน จนขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้ ถือเป็นบุญของประเทศไทย

มติชนจัดสัมมนา'ลงทุนพื้นที่ ศก.'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือพิมพ์มติชนจะ

จัดสัมมนา เรื่อง "ลงทุน 2020 พื้นที่เศรษฐกิจสร้างชาติ สร้างงาน" ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 08.30-12.00 น. ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและกล่าวเปิด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีวงเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา อาทิ นายสุรวิทย์ ทรงศิริวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายสุรพงษ์ เลหาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส) และนายบัญชา ชุ่มชัยเวชย์ พิธีกรรายการและผู้ประกาศข่าว เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้สามารถเข้ารับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ รายละเอียดของการสมัครเข้ารับฟัง และการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กในเครือมติชน จะทยอยประกาศให้รับทราบในเวลาอันใกล้